



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2566

เรื่อง	สื่อ
1. 'เฉลิมชัย'พื้ฟูระบบนิเวศแหล่งสัตว์น้ำที่สมุทรสงคราม	แนวหน้า
2. 'อลงกรณ์'กำหนดราคาขั้นต่ำเกลือทะเล	แนวหน้า
3. รองปลัดฯร่วมถกเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณตามภาครัฐกำหนด	แนวหน้า
4. เกษตรฯประชุมเตรียมการพัฒนาลุ่มน้ำโก-ลกครั้งที่17	แนวหน้า
5. ตั้งเป้าส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง	เดลินิวส์
6. กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสาธิตเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา	บางกอกทูเดย์
7. ส่งออกก.พ.ร่วง4.7%คำสั่งซื้อตลาดหลักหด-หวังฟื้นครึ่งปีหลัง	แนวหน้า
8. คอลัมน์: ข้าวสันตันโลก: งานมะม่วงมันหนองแขง	ไทยรัฐ
9. ธ.ก.ส.ได้ฤกษ์ปรับตั้งดอกเบี้ยฝาก-กู้เริ่มมีผล1เมษาฯ	ข่าวหุ้น
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. 'ค้าภายใน'ชูแผน'ออมก้อยโมเดล' นำ12ผู้ส่งออก/ห้างฯลุยซื้อมะม่วง7อำเภอ2จว. ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
12. คอลัมน์: จับประเด็น: 'ธ.ก.ส.' ประกาศขึ้นดอกเบี้ยฝาก-กู้	ไทยโพสต์

'เฉลิมชัย'ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งสัตว์น้ำที่สมุทรสงคราม

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน “ต่อยอด และการพัฒนาด้านประมง ใน จ.สมุทรสงคราม” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตด้านประมงเขต จ.สมุทรสงคราม ที่ อบต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม มุ่งเน้นการขยายผลการพัฒนาอาชีพด้านประมงให้มีทรัพยากรเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานภาครัฐในการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผลิตด้านการประมง ด้วยการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน

ดร.เฉลิมชัยกล่าวว่า จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ล้วนส่งผลกระทบต่อรายได้จากการประกอบอาชีพของพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรในพื้นที่ ประกอบกับปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติลดจำนวนลง ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

อย่างไรก็ดี จ.สมุทรสงคราม ถือเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญหลากหลายชนิด ได้แก่ กุ้งทะเล ปูทะเล และสัตว์น้ำที่จับจากทะเลชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะปลาที่มีความนิยมในการบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนและสร้างรายได้อย่างมาก ในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำตลอดห่วงโซ่อุปทาน เป็นที่มาของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติด้วยการปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล เป็นการขยายผลการพัฒนาอาชีพด้านประมงให้มีทรัพยากรเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผลิตด้านการประมง สนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน เกิดการสร้างเครือข่ายและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 31 มีนาคม 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15309

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 57.47 Ad Value: 71,837.50

PRValue (x3): 215,512.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'เฉลิมชัย'ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งสัตว์น้ำที่สมุทรสงคราม



ฟื้นฟู : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน “ต่อยอดและ
การพัฒนาด้านประมงใน จ.สมุทรสงคราม” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
การผลิตด้านประมงเขต จ.สมุทรสงคราม มุ่งเน้นขยายผลการพัฒนาอาชีพด้าน
ประมง ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน

พี่น้องเกษตรกรและชาวประมงอย่างมั่นคงต่อไปใน
อนาคต

“การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อให้กำลังใจพี่น้องชาว
ประมงในการเตรียมรับโอกาสที่เราสามารถผ่านวิกฤต
โควิด-19 มาได้ ซึ่งภาคการเกษตรโดยเฉพาะการผลิต
อาหารมีบทบาทสำคัญที่จะเพิ่มมูลค่าต่างๆ ให้พี่น้อง
เกษตรกรได้ จึงได้พาผู้บริหารมาเยี่ยมเยียนและรับฟัง
ปัญหาจากพี่น้องเกษตรกรโดยตรง ทั้งในเรื่องการแก้
ปัญหาน้ำเน่า หรือล้าคลองตื้นเขิน ทำให้การเลี้ยง
สัตว์น้ำของพี่น้องเกษตรกรมีปัญหา สำหรับแผนการ
ดำเนินงานในอนาคต มุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับ
พี่น้องเกษตรกร โดยในส่วนของพี่น้องชาวประมง
มี Fisherman shop เป็นอีกหนึ่งแหล่งจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของพี่น้องชาวประมง นอกจากนี้ยังมีเงิน
อุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มประมงท้องถิ่น
ซึ่งถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถให้ได้ครบทุกกลุ่ม
แต่กระทรวงเกษตรฯ ก็จะเข้ามารับฟังปัญหาเพื่อ
แก้ไขให้ตรงจุดอย่างแน่นอน” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

'อลงกรณ์' กำหนดราคาขั้นต่ำเกลือทะเล

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว. เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธาน คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/ 2566 ว่าการแก้ปัญหาหาคาเกลือผันผวนที่มีผลกระทบต่อรายได้ของ ชาวนาเกลือ คณะกรรมการฯ ได้มีมติ เห็นชอบ 1.การกำหนดราคาขั้นต่ำเกลือทะเลใน 3 ชนิดเกลือ ดังนี้ (1) รากเกลือขาว 1,800 บาท (2) เกลือกลาง 1,500 บาท (3) เกลือดำ 1,300 บาท และขอให้ออกเป็นประกาศของ คณะกรรมการฯ โดยเป็นราคาขั้นต่ำที่กำหนดเป็นเกณฑ์ในการซื้อขายเกลือทะเล 2.คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ ในหลักการ มาตรการการจัดการและ

ป้องกันแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปีการผลิต 2565/66 เพื่อรองรับสภาพปัญหาการผลิตเกลือทะเลไทย 3.คณะกรรมการฯ รับทราบแนวทางการพัฒนาเกลือทะเลไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบาย กระทรวงเกษตรฯ ที่มีแนวทาง มาตรการ และกลไกการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ปี 2564-2570 มุ่งเน้น การพัฒนาห่วงโซ่การเพิ่มมูลค่าเกลือทะเลไทย (BCG Value Chain เกลือทะเลไทย) กำเนียงถึงการสร้างมูลค่า การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรและความสมดุล และยั่งยืน

ทั้งนี้ ได้กำหนดกิจกรรมในทุก กระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

คือการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตเกลือทะเล เป็น smart farmer ได้รับมาตรฐาน GAP พัฒนาผู้ประกอบการและองค์กร เกษตร ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เป็นองค์กร เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง มีแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเกลือทะเลไทย 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการเพิ่มมูลค่า มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มของเกลือทะเล 2.ด้านความ คู่ค้า เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง คู่ค้าที่สุด ไม่เกิดของเหลือใช้จาก กิจกรรมการทำนาเกลือ และ 3.ด้านความ สมดุลความยั่งยืน ลดมลพิษ เช่น ใช้ พลังงานแสงอาทิตย์กระบวนการผลิตเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเกลือทะเล

รองปลัดฯรวมถก เร่งรัดใช้จ่ายงบฯ ประเด็นภาพรวม ตามภาครัฐกำหนด

นายอภิรักษ์ สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามคำสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรฯ การดำเนินงาน/โครงการ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานนโยบายสำคัญของกรมการข้าว ผ่านระบบ Zoom Meeting มีเป็นประเด็นหารือดังนี้

1.การเบิกจ่ายภาพรวมของกรมการข้าว 2.การเบิกจ่ายภาพรวมรายโครงการของกรมการข้าว และ 3.การดำเนินงาน/โครงการและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีข้อเสนอคือ ทุกส่วนควรเร่งรัดการดำเนินงานก่อนนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนด โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 สำหรับภาพรวม ร้อยละ 52 รายจ่ายประจำ ร้อยละ 55 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 39 และเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินเหลือมปีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป

เกษตรฯประชุมเตรียมการ พัฒนาลุ่มน้ำโก-ลกครั้งที่17

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมไทย-มาเลเซีย โครงการพัฒนาลุ่มน้ำโก-ลกครั้งที่ 17 (The 17th Meeting of the Thailand-Malaysia Joint Steering Committee (JSC) on the Development of the Golok River Basin) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ห้องประชุมกระทรวงเกษตรฯ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

ทั้งนี้ สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้มีการพิจารณาประเด็นหารือ ดังนี้ 1.งานป้องกันอาคารหลักเชิงจุด B (Protection Work at Transit Point B) และ 2.งานปรับปรุงและป้องกันสภาพปากแม่น้ำโก-ลก (Rehabilitation and Protection Works at Golok River Mouth)



ตั้งเป้าส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

นายสุทธิต์ ทินราช ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก อำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น กล่าวว่า เกษตรกร อ.บ้านแฮด เริ่มรวมกลุ่มกันปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออก โดยจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี 2548 ปัจจุบันมีสมาชิก 57 ราย พื้นที่ปลูกรวมกันประมาณ 1,500 ไร่ ตั้งเป้าส่งออกปีละ 1,000 ตัน โดยเชื่อว่าการส่งออกปีนี้จะเพิ่มสูงขึ้นกว่า 1,400 ตันจากสภาพทางภูมิศาสตร์ พบว่า พื้นที่บ้านแฮดมีความแห้งแล้ง ลักษณะดินร่วนปนทราย บางพื้นที่เป็นดินทราย ไม่เหมาะกับการเพาะปลูก แต่กลับเหมาะสำหรับปลูกมะม่วงที่ไม่ชอบน้ำขัง ระบายน้ำได้เร็ว ทำให้มะม่วงอำเภอบ้านแฮด มีความหอมและหวานพอดี นอกจากนี้ทางกลุ่มได้ตัดแต่งต้น เพื่อให้อยู่ที่ความสูงประมาณ 2 เมตร ในหนึ่งซ่อจะเลือกเก็บแต่ลูกที่สมบูรณ์ไว้เพียง 1-2 ลูก ใช้มะม่วงป่าเป็นต้นต่อเพราะหากินเก่ง จะทำให้มะม่วงแข็งแรงและสมบูรณ์

“กลุ่มพยายามมองวิกฤติให้เป็นโอกาส แต่เดิมเน้นเรื่องการส่งออกเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อมีโควิด-19 ปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือตลาดต่างประเทศชะงัก ส่งออกไม่ได้เลย เกษตรกรเองต้องปรับตัว จึงได้พูดคุยทั้งกับสมาชิก

กลุ่ม หน่วยงานภาครัฐ ขยายฐานลูกค้าในประเทศ รวมทั้งเรียนรู้การขายผ่านทางออนไลน์ เพื่อให้ผ่านวิกฤติไปได้ แม้ปัจจุบันตลาดต่างประเทศจะเริ่มเข้าที่เข้าทาง แต่ยังคงขายออนไลน์ให้กับลูกค้าในประเทศเช่นเดิม”

ขณะนี้ยอดตั้งซื้อตลาดจากต่างประเทศรับซื้อไม่อื่น ทั้งเกาหลี, จีน, ญี่ปุ่น และมีตลาดใหม่เพิ่มมาอีก 2 ประเทศ คือ สิงคโปร์ และได้หวัน โดยเกรดที่ส่งออกจะคัดน้ำหนักที่ 300-500 กรัม สำหรับราคาขายที่หน้าสวนจะรับซื้อในกิโลกรัมละ 60 บาท ขายปลีกเกรดพรีเมียมกิโลกรัมละ 70-80 บาท ซึ่งต้องขอบคุณหน่วยงานราชการอำเภอ เกษตรอำเภอ และมหาวิทยาลัย มาให้ความรู้ในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ มีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวและส่งออก ลดละและเลิกใช้สารเคมี ที่กระทบกับความเชื่อมั่นในการส่งออก จนได้มะม่วงที่ดีมีคุณภาพ เป็นที่ไวใจของลูกค้า

ด้านนายเสกสม ลินดาพรประเสริฐ นายอำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขอนแก่นเป็นแหล่งผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งปลูกสำคัญอยู่ในอำเภอบ้านแฮด, หนองสองห้อง, บ้านไผ่, พล, มัญจาคีรี และอุบลรัตน์ สำหรับมะม่วงบ้านแฮด



ทางอำเภอได้วางแผนการส่งออกอย่างป็นีในช่วงเดือน พ.ค. 66 ได้รับการประสานจากประเทศญี่ปุ่นนำมะม่วงไปขาย นอกจากนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจลงนามเอ็มโอยูทำการซื้อขายล่วงหน้ากับ 5 บริษัท คือ บริษัทจากประเทศจีน เกาหลี เม็กซิโก ไต้หวัน ไทย และบริษัทเอกชนของไทย ในแต่ละปีผลผลิตจะออกสู่ตลาดเฉลี่ย 1,000 ตัน

ส่งออกที่ 500 ตัน อีกครึ่งหนึ่งจะขายในประเทศ สำหรับแผนต่อไป คือการขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI โดยได้ประสานงานไปทางมหาวิทยาลัย กระทรวงเกษตร และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮด ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ สภาพดิน กระบวนการปลูก สำหรับปีนี้ผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพอใจเชื่อว่าตลาดส่งออกสดใสแน่นอน มูลค่าการส่งออกตั้งเป้าไว้ที่ 150-200 ล้านบาท.



กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสาธิตเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานเก็บเกี่ยวข้าวโพดอาหารสัตว์ เกษตรแปลงใหญ่ ของสหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่อต้อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ในวันอังคารและสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูดูแล้งหลังนา จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรตีนสูง จำกัด หรือ CPP และ บริษัท สวนสมบูรณ์ จำกัด สนับสนุนโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังนา พร้อมรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง เพิ่มความมั่นใจเกษตรกรมีตลาดรับซื้อแน่นอน ณ แปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บ้านใหม่สามัคคี

นายเทพ เทพลดิดย์ ผู้อำนวยการโครงการผลิตวัตถุดิบ บริษัท สวนสมบูรณ์

จำกัด เปิดเผยว่า CPP และสวนสมบูรณ์ให้การสนับสนุน “โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่” ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการส่งเสริมปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรรวมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่อต้อ ทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซี.พี. พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี สีสวย ยืนต้นดี สีได้เนื้อ และปุ๋ย ‘ซี.พี.หมอดิน’ ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช เจริญ ราก ขยายต้น เพิ่มผลผลิต พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดค่าใช้จ่าย และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และการใช้ประโยชน์จากการไกลบไม่เผาตอซัง ตลอดจนการสนับสนุนด้านการตลาดและรับซื้อผลผลิตคืนจากเกษตรกร ภายใต้ความมุ่งมั่นจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งปลูกที่ปราศจาก



การปลูกพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทาง “ไม่เผา ไม่เผา เราซื้อ” สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และตรวจสอบถึงแหล่งปลูกที่มีเอกสารสิทธิ์ได้ 100% และภายในงาน ธุรกิจห้าดาว นำผลิตภัณฑ์ห้าดาว มามอบแก่ผู้ร่วมงานด้วย

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: ศุกร์ 31 มีนาคม 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15309

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 81.45

Ad Value: 130,320

PRValue (x3): 390,960

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส่งออกก.พ.ร่วง4.7%คำสั่งซื้อตลาดหลักหด-หวังฟื้นครึ่งปีหลัง

6 โลกธุรกิจ



ส่งออกก.พ.ร่วง4.7%
คำสั่งซื้อตลาดหลักหด-
หวังฟื้นครึ่งปีหลัง

ส่งออกก.พ.ร่วง4.7%

คำสั่งซื้อตลาดหลักหด-หวังฟื้นครึ่งปีหลัง

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวภาวะการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนและผ่านแดน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 และ 2 เดือนแรก ของปี 2566 โดยการส่งออกของไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีมูลค่า 22,376.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (730,123 ล้านบาท) หดตัว 4.7% หากหักน้ำมัน สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย หดตัว 0.05% เนื่องจากฐานที่สูงในปีก่อนหน้า และแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว กระทบต่อความต้องการสินค้า โดยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ายังคงหดตัว รวมทั้งสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน (โดยเฉพาะเม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์) และทองคำ มีการปรับลดลงจากปัจจัยราคาเป็นหลัก

อย่างไรก็ตามการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกลับมาขยายตัวในรอบ 5 เดือน และสินค้าอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนต่อการส่งออกสูง

ยังคงขยายตัวได้ดี ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) และเครื่องปรับอากาศ แม้ว่าการส่งออกไปตลาดหลัก (ได้แก่ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น) ยังคงหดตัว แต่การส่งออกไปตลาดเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญในปี 2566 เติบโตดี โดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลาง และอินเดีย อีกทั้งการส่งออกไปยังกองทัพเป็นคู่ค้าอันดับ 4 ของไทย กลับมาขยายตัวในรอบ 10 เดือน ทั้งนี้ การส่งออกไทย 2 เดือนแรก หดตัว 4.6% และเมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย หดตัว 1.4% ด้านการนำเข้า เดือนก.พ. มีมูลค่า 23,489.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 1.1% ดุลการค้าขาดดุล 1,113.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภาพรวม 2 เดือนแรก การนำเข้า มีมูลค่า 48,388.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 3.3% ดุลการค้า 2 เดือนแรกของปี 2566 ขาดดุล 5,763.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

แนวนำ

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: ศุกร์ 31 มีนาคม 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15309

Col.Inch: 81.45 Ad Value: 130,320

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

PRValue (x3): 390,960

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส่งออกก.พ.ร่วง4.7%คำสั่งซื้อตลาดหลักหด-หวังฟื้นครึ่งปีหลัง

ขณะที่มูลค่าการค้าในรูปแบบบาท เดือนกุมภาพันธ์ 2566 การส่งออก มีมูลค่า 730,123 ล้านบาท หดตัว 5.3% เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การนำเข้า มีมูลค่า 776,425 ล้านบาท ขยายตัว 0.5% ดุลการค้า ขาดดุล 46,301 ล้านบาท ภาพรวม 2 เดือนแรก ของปี 2566 การส่งออก มีมูลค่า 1,430,250 ล้านบาท หดตัว 3.2% เทียบกับช่วงเดียวกันของ ปีก่อน การนำเข้า มีมูลค่า 1,647,855 ล้านบาท ขยายตัว 5.0% ดุลการค้า 2 เดือนแรกของปี 2566 ขาดดุล 217,605 ล้านบาท

ทั้งนี้มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัว 3.6% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) กลับมาขยายตัว ในรอบ 5 เดือน โดยเป็นการขยายตัวทั้งหมด สินค้าเกษตร ขยายตัว 1.5% และหมวดสินค้า อุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัว 5.6% สินค้าสำคัญ ที่ขยายตัว ได้แก่ น้ำตาลทราย ขยายตัว 21.4% กลับมาขยายตัวในรอบ 3 เดือน ผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลัง ขยายตัว 5.2% กลับมาขยายตัวใน รอบ 3 เดือน ข้าว ขยายตัว 7.7% ขยายตัวต่อเนื่อง 2 เดือน ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง ขยายตัว 95.0% ขยายตัวต่อเนื่อง 4 เดือน ไขมันและน้ำมัน จากพืชและสัตว์ ขยายตัว 171.4% ขยายตัวต่อเนื่อง 3 เดือน ไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง ขยายตัว 61.6% ขยายตัวต่อเนื่อง 9 เดือน ส่วนสินค้าเกษตรสำคัญ ที่หดตัว อาทิ ยางพารา หดตัว 34.0% หดตัว ต่อเนื่อง 7 เดือน อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป หดตัว 9.1% หดตัวต่อเนื่อง 2 เดือน อาหาร สัตว์เลี้ยง หดตัว 23.4% หดตัวต่อเนื่อง 4 เดือน ผลไม้กระป๋องและแปรรูป หดตัว 23.9% หดตัว ต่อเนื่อง 5 เดือน

ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม หดตัว 6.2% (YoY) หดตัวต่อเนื่อง 5 เดือน แม้ว่าการส่งออกภาพรวมของหมวดจะหดตัว แต่ ยังมีสินค้าสำคัญที่ขยายตัว อาทิ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ขยายตัว 3.6% ขยายตัว ต่อเนื่อง 2 เดือน อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวม ทองคำ) ขยายตัว 81.7% กลับมาขยายตัวในรอบ 3 เดือน เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบฯ ขยายตัว 22.2% กลับมาขยายตัวในรอบ 4 เดือน รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ขยายตัว 15.7% ขยายตัวต่อเนื่อง 7 เดือน อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด ขยายตัว 60.5%

ขยายตัวต่อเนื่อง 8 เดือน หม้อแปลงไฟฟ้าและ ส่วนประกอบ ขยายตัว 39.7% ขยายตัวต่อเนื่อง 16 เดือน เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ขยายตัว 53.7% ขยายตัวต่อเนื่อง 24 เดือน ส่วนสินค้า อุตสาหกรรมสำคัญที่หดตัว อาทิ สินค้าที่เกี่ยวข้อง กับน้ำมัน หดตัว 20.6% หดตัวต่อเนื่อง 7 เดือน เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ หดตัว 22.9% หดตัวต่อเนื่อง 5 เดือน เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ หดตัว 12.9% หดตัว ต่อเนื่อง 6 เดือน

ทั้งนี้หากมองในภาพของตลาดส่งออก พบว่า การส่งออกไปยังตลาดสำคัญในภาพรวมส่วนใหญ่ ยังคงหดตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับภาวะการชะลอตัว ของอุปสงค์จากประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม การส่งออก ไปหลายตลาด อาทิ จีน ญี่ปุ่น และ CLMV หดตัว น้อยลงจากเดือนก่อน ตลาดตะวันออกกลางขยายตัว ดีต่อเนื่อง รวมถึงฮ่องกงที่กลับมาขยายตัว ทั้งนี้ ภาพรวมการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่างๆ พบว่า ตลาดหลัก หดตัว 5.9% หดตัวในสหรัฐฯ 9.5% จีน 7.9% ญี่ปุ่น 2.5% CLMV 4.9% และอาเซียน (5) 6.4% ขณะที่สหภาพยุโรป (27) ขยายตัว 0.1% ส่วนตลาดรอง ขยายตัว 2.4% โดยขยายตัว ในตลาดฮ่องกง 28.6% ตะวันออกกลาง 23.8% และทวีปแอฟริกา 11.2% แต่หดตัวในตลาด เอเชียใต้ 9.4% ทวีปออสเตรเลีย 9.2% ลาตินอเมริกา 4.7% รัสเซียและกลุ่ม CIS 26.0% และสหราชอาณาจักร 3.5%

สำหรับแนวโน้มการส่งออกในระยะถัดไป กระทรวงพาณิชย์ ประเมินว่า ช่วงครึ่งปีแรกการ ส่งออกของไทยจะได้รับผลกระทบตามภาวะ เศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนสูง ประเทศคู่ค้า หลักยังคงเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อ และการปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องจะชะลอการ เติบโตของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม คาดว่าช่วงหลัง ของปีการส่งออกจะปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากแรงกดดันเงินเฟ้อที่ปรับตัวลดลงตามแนวโน้ม ราคาพลังงาน และปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลกที่ทยอย คลี่คลาย นอกจากนี้ แรงหนุนจากการเปิดประเทศ ของจีน และการฟื้นตัวของภาคบริการและการท่องเที่ยว จะช่วยหนุนอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าในระยะต่อไป

ชาวสิ้นทั้งโลก

งานมะม่วงมันหนองแขง: ที่บริเวณหน้าว่าการอำเภอหนองแขง จังหวัดธนบุรี เมื่อวันที่ 30 มี.ค. มีการจัดงานเทศกาล “มะม่วงมันหนองแขง 2566” ที่มีนายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพรนอก.หนองแขง เป็นประธานเปิดงาน รวมทั้งผู้ประกอบการต่าง ๆ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำเสนอสินค้าทางการเกษตร ผลผลิตซึ่งเป็นสินค้า GI อันเป็นอัตลักษณ์ของ ต.หนองแขง งานจัดตั้งวันที่ 3 เม.ย. ในงานมีการประกวดกิ่งพันธุ์มะม่วงมันหนองแขง ประกวดผลมะม่วงมันหนองแขง จำหน่ายมะม่วงพันธุ์พื้นถิ่นจำหน่ายผลผลิตแปรรูปจากมะม่วงและผลิตภัณฑ์อื่นๆ การจัดงานป็นี้อย่างส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้ถุงพลาสติกในงานเปลี่ยนมาเป็นการใช้แก้วน้ำ กระบอกไม้ไผ่และใบตอง ทั้งยังจัดรถรางไปชมสวนมะม่วงมันหนองแขงและของดีอำเภอหนองแขงฟรี.

ธ.ก.ส.ได้ถูกปรับ ทั้งดอกเบี้ยฝาก-กู้ เริ่มมีผล 1 เมษายน

ธ.ก.ส. ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สูงสุด 0.60% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.25% ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาด และการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66

นายฉัตรชัย ศิริโล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% ต่อปี มาอยู่ที่ 1.75% ต่อปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2566 ตามแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่อเนื่อง จากภาคการท่องเที่ยว และการบริโภคภาคเอกชนเป็นสำคัญ


ล่าสุด ธ.ก.ส. ได้มีมติปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.05-0.60% ต่อปี เพื่อส่งเสริมการออมและเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ฝากได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกันได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.25% ต่อปี ประกอบด้วยอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายคนชั้นดี (MRR)

จาก 6.625% ปรับขึ้นเป็น 6.875% อัตราดอกเบี้ยลูกค้าสถาบันและนิติบุคคลชั้นดี (MLR) จาก 5.125% ปรับขึ้นเป็น 5.375% และอัตราดอกเบี้ยประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) จาก 6.50% ปรับขึ้นเป็น 6.75% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2566 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการแบ่งเบาและลดภาระของเกษตรกรที่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากสถานการณ์ COVID-19 และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ธ.ก.ส. ยังมีสินเชื่อในโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าดอกเบี้ยปกติ เช่น สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย อัตราดอกเบี้ย 0.01% สินเชื่อ SME เสริมแกร่ง สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ อัตราดอกเบี้ย 4% เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการในการดูแลและช่วยเหลือลูกค้าที่มีปัญหาหนี้สินแบบครบวงจร ประกอบด้วย มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ มาตรการฟื้นฟูอาชีพ มาตรการจ่ายดอกตัดต้น มาตรการจ่ายต้นปรับงวด เพื่อลดความกังวลใจในเรื่องหนี้ การให้คำปรึกษาด้านการจัดการหนี้ ทั้งในและนอกระบบการสนับสนุนให้ลูกค้านำบริหารจัดการหนี้ผ่านแนวทาง มีน้อยจ่ายน้อย มีมากจ่ายมาก พร้อมสร้างแรงจูงใจโดยคืนหรือลดอัตราดอกเบี้ย สำหรับผู้ที่ชำระหนี้เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรลูกค้ามีกำลังใจในการแก้ไขปัญหาหนี้ตนเอง ควบคู่กับการเติมสินเชื่อใหม่ ภายใต้อัตราดอกเบี้ยต่ำ ■



เกษตรวันนี้..... ● สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน มีฝนตกและลมแรงในบางพื้นที่ เดือนผู้ปลูกทุเรียน ในระยะ พัฒนาผล รับมือหอนเจาะผลเข้าทำลายทุเรียนตั้งแต่ผลเล็ก อายุประมาณ 2 เดือน จนถึงผลใหญ่ทำให้ผลเป็นแผล อาจเป็นผลให้ผลเน่าและร่วงเนื่องจากเชื้อราเข้าทำลายซ้ำ การที่ผลมีรอยแมลงทำลายทำให้ขายไม่ได้ราคา ถ้าหากหอนเจาะกินเข้าไปจนถึงเนื้อผล ทำให้บริเวณดังกล่าวเน่า เมื่อผลสุกภายนอกผลทุเรียนจะสังเกตเห็นมูลและรังของหอนได้อย่างชัดเจน และจะมีน้ำไหลซึมเมื่อทุเรียนใกล้แก่ ผลทุเรียนที่อยู่ติดกันหอนจะเข้าทำลายมากกว่าผลที่อยู่เดี่ยว ๆ เพราะแมมีเชื้อชอบวางไข่บริเวณรอยสัมผัสนี้..... ● สำหรับแนวทางป้องกัน-แก้ไข 1. หมั่นตรวจดูผลทุเรียนเมื่อพบรอยทำลายของหอน ให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหอนออกมาทำลาย 2. ผลทุเรียนที่เน่าและร่วงเพราะถูกหอนทำลายควรเก็บทำลายโดยการเผาไฟหรือฝัง 3. ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจำนวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกันควรใช้กิ่งไม้หรือกาบมะพร้าวคั่นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหอนเข้าหลบอาศัย 4. การห่อผลด้วยถุงนุ่นในลอน ถุงริเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่นเจาะรูที่บริเวณขอบล่างเพื่อให้หยดน้ำระบายออก โดยเริ่มห่อผลตั้งแต่ผลทุเรียนมีอายุ 6 สัปดาห์ เป็นต้นไป จะช่วยลดความเสียหายได้ 5. สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพเมื่อจำเป็นต้องใช้ เช่น แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียนที่พบการทำลายของหอนเจาะผล..... ●

นายกะหล่ำปลี



'ค้าภายใน'ชูแผน'อมก๋อยโมเดล'

นำ12ผู้ส่งออก/ห้างฯลุยซื้อมะม่วง7อำเภอ2จว.

พิษณุโลก - กรมการค้าภายใน เดินเครื่องตามแผน "อมก๋อยโมเดล" นำผู้ส่งออก-ห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ลุยรับซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 7 อำเภอ 2 จังหวัด กว่า 16,000 ตัน มั่นใจดันราคาอยู่ในเกณฑ์ดีได้แน่

นายวัฒนศักดิ์ เลือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตมะม่วงปี 66 หลังคาดการณ์ว่าผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดมากสุดกลางเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ตนมั่นใจว่าราคามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในปีนี้จะอยู่ในเกณฑ์ดี ล่าสุดอยู่ที่ 45 บาทต่อกิโลกรัม สัดส่วนส่งออก 25% บริโภคในประเทศ 75 % ซึ่งกรมฯได้ขับเคลื่อนโครงการ "อมก๋อยโมเดล" ตามนโยบายของนายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ โดยกรมฯได้ขับเคลื่อนโครงการ "อมก๋อยโมเดล" ตามนโยบายของนายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ โดยการรณรงค์รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์



โดยนำผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก และห้างค้าส่ง-ค้าปลีก จำนวน 12 ราย ได้แก่ ห้าง แม็คโคร บิ๊กซี โลตัส เดอะมอลล์ และ ทีโอพี . บ.เรต เล่ม่อน จำกัด บ.เอ็ม ที ฟรุ๊ตแลนด์ จำกัด บ.นานา ฟรุ๊ต จำกัด บ.สตูดิโอ จิบาร์ จำกัด บ.แอลเคมิสท์ จำกัด บ.มิสเตอร์ฟรุ๊ตตี้ จำกัด และ บ.วัน พิษณุโลก จำกัด ช่วยรับซื้อมะม่วงปริมาณกว่า 16,000 ตัน จากเกษตรกร จำนวน 10 กลุ่ม 7 อำเภอ 2 จังหวัด

คือ จ.พิจิตร กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง อ.สากเหล็ก (ต.คลองทราย ต.วังทับไทร) อ.เมือง (ต.บ้านนุ่ง) อ.ตงเจริญ (ตำบลสำนักขุนเณร) อ.วังทรายพูน (ต.หนองปลาไหล ต.วังทรายพูน) และจ.พิษณุโลก กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง อ.เมือง (ต.บ้านคลองวังเรือ) อ.วังทอง (ต.ชัยนาม) อ.เนินมะปราง (ต.บ้านวังน้ำบ่อ ต.บ้านลำภาค)

ทั้งนี้ปี 2566 คาดว่าผลผลิตมะม่วงทั้งประเทศจะออกสู่ตลาดไม่ต่ำกว่า 6.78 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 3% กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เตรียมตลาดล่วงหน้ารองรับผลไม้มากว่า 700,000 ตัน แบ่งเป็น 4 ด้าน 22 มาตราการดูแลผลไม้ ได้แก่ การผลิต การตลาดในประเทศ ต่างประเทศ และด้านกฎหมาย ตั้งเป้าหมายผลักดันการส่งออกผลไม้สดและแปรรูป 4.44 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10%.





'ธ.ก.ส.' ประกาศขึ้นดอกเบี้ยฝาก-กู้

นายฉัตรชัย ศิริโล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% ต่อปี มาอยู่ที่ 1.75% ต่อปี โดยให้ผลตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.2566 ตามแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยว และการบริโภคภาคเอกชนเป็นสำคัญ ธ.ก.ส.จึงได้มีมติปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.05-0.60% ต่อปี ขณะเดียวกันได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.25% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2566 เป็นต้นไป